



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ทพ๗๗

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอเด่นชัย นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

ตามที่จังหวัดได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นบุคลากรดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมรวบรวมเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านคุณภาพการปฏิบัติงานแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ว่า ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้นจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแจ้งผู้มีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอริชัย เลียงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๕๕๐๔-๕ ต่อ ๑๗, ๑๘ ส่งFax ต่อ ๑๙



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๓

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา <เพชร>

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมรวบรวมเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านคุณภาพการปฏิบัติงานแล้ว นำส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินมาเพื่อขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "ผ่าน" ให้ตรวจสอบว่าเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือไม่ หากผ่านการพัฒนาฯ แล้วให้นำรายชื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และแจ้งให้นายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามมติดังกล่าว หากยังไม่ผ่านการพัฒนาฯ หรือผ่านการพัฒนาฯหลังวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ หรือผลการพัฒนาฯ มีอายุครบ ๕ ปี ก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ จะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะที่เสนอขอในวันดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะสามารถแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ เมื่อผ่านการพัฒนาฯ แล้ว และให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาฯ (วันที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ)

กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ผ่านการประเมินผลงานซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งอื่นในระบบวิทยฐานะเช่นเดียวกัน ให้นำนายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ได้รับ
/วิทยฐานะ...

วิทยฐานะระดับที่ผ่านการประเมินในตำแหน่งใหม่ได้ ตามหลักการวิทยฐานะติดตามตัว แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทนรายเดือนจากเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)

๒. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ปรับปรุง” ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ทราบ เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการฯ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการต่อไป โดยจะแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ให้ทราบอีกครั้ง

๓. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้จังหวัดแจ้งให้ทราบผลการประเมิน และสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดในภายหลัง เพื่อมอบให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ดังกล่าว นำไปพัฒนาผลงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่เสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว หากมีความประสงค์จะขอรับการประเมินผลงานตามเกณฑ์เยี่ยมยา ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและรับรองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการประเมิน แล้วรายงานต่อสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี และนำส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาได้รับแบบคำขอรับการประเมินเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

แบบสรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่นำส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘

จังหวัดแพร่

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/ร.ร.	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับวิทยฐานะ ที่เสนอขอ	สรุปผล การประเมิน
๑	ทต.เด่นชัย	อนุบาล.เทศบาลตำบลเด่นชัย	นาง กามจิตร์ แก้วกล้า	ผอ.สถานศึกษา	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒	ทม.แพร่	เทศบาลวัดชัยมงคล	น.ส. อนุรักษ์ดา กวางใหม่	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๓	ทม.แพร่	เทศบาลวัดชัยมงคล	น.ส. ศิริวรรณ รัตนการุณจิต	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๔	ทม.แพร่	เทศบาลวัดสุวรรณนิเวศ	นาง พรรณพร ถิ่นสืบ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๕	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	นาง เกสรี บรรลวง	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๖	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	นาง ชบาไพโร ใจดี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๗	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	นาง รัญญาภาถ มิววันเปี้ย	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๘	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	นาง ประไพวรรณ ละอินทร์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๙	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	นาย สมนึก เกียรติการณ์	ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๑๐	ทม.แพร่	สาธิตเทศบาลบ้านเซตวัน	น.ส. อัจฉนา เงาะหวาน	ครู	เชี่ยวชาญ	ปรับปรุง
๑๑	อบจ.แพร่	อบจ.แพร่เด่นชัยวิทยา	นาง กัลยกร ศิริวาท	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๑๒	อบจ.แพร่	อบจ.แพร่เด่นชัยวิทยา	นาย ทวีชัย จินะใจ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๓	อบจ.แพร่	อบจ.แพร่เด่นชัยวิทยา	นาง สุจิตตา ระวิชัย	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๔	อบจ.แพร่	อบจ.แพร่บ้านไผ่ย่อย	นาย อุเทน ละอินทร์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๕	อบจ.แพร่	อบจ.แพร่พัฒนาประชาอุบลมิ่ง	นาย เชาว์ลิต สุดวังยาง	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๖	อบจ.แพร่	อบจ.แพร่พัฒนาประชาอุบลมิ่ง	น.ส. บวีณา ใจกระแสน	รอง ผอ.สถานศึกษา	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๑๗	อบจ.แพร่	อบจ.แพร่พัฒนาประชาอุบลมิ่ง	นาย พงษ์พันธุ์ ยองโย	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๑๘	อบจ.แพร่	อบจ.แพร่พัฒนาประชาอุบลมิ่ง	นาง มัญชลา มั่งมี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง